

ชมภาพนางสังขาร สาวงามหลวงพระบาง ปี ๑๑๑ ไปดู...ที่มาครับ

นำเสนอเมื่อ : 18 เม.ย. 2552

สืบสาน สร้างสีสัน ที่เมืองหลวงพระบาง เพื่อนบ้านเรา

นศ. ปี 2 ความงามสังขาร หลวงพระบาง

✖
"อะลูนี มะนีวง" นางสังขาร 2552 แห่งเมืองหลวงพระบาง กับบรอง 2 คน ผู้ช่วยอีก 4 รวมเป็น 7 ครบจำนวนตามตำนาน "บุตรทั้งเจ็ด" ของท้าวกะบิงละพม ผูกอกำเนิดประเพณีรดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลขึ้นปีใหม่ประเพณีของชาวลาว

✖
งามเต็ม..สาวนางหล้า งามตาสังมาคอง อ้ายอยากมากังจ้อง
ไเหนางนองฮมเย็นเด
สำนวนเชียงใหม่) (

.....
อะลูนี มะนีวง นักศึกษาสาวชั้นปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานวง ซึ่งเป็นชาว "เมืองหลวง" โดยกำเนิดเป็นผู้ควาตาแหง "นางสังขาร" หรือ "นางสาวปีใหม่" เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ประเพณีของเมืองมรดกโลก หลวงพระบางในภาคเหนือของลาว จากการประกวดวันที่ 12-13 เม.ย.ที่ผ่านมา

ภาพของ อะลูนี ถูกนำขึ้นโพสท์บนเว็บไซต์แห่งหนึ่งวันอังคาร (14 เม.ย.) ที่ผ่านมา พร้อมกับบรองอันดับหนึ่ง คือ ทิวสะหวัน ดาวง กับบรองอันดับ 2 เอื่องฟ้า ทูมมะลี กับผู้ช่วยคนอื่นๆ รวมทั้งหมด 6 คน โดยมีได้ไทรายละเอียดอื่นได้อีก

ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาประจำทุกปี นางสังขารปีก่อนหน้านี้ คือ ปะวีนาพูน นุปผา ลูกหลานชาวหลวงพระบาง ซึ่งไปศึกษาที่วิทยาลัยลาวอเมริกันในนครเวียงจันทน์ เจ้าของตำแหน่งปี 2551 จะเป็นผู้มอบภาระหน้าที่ให้แก่อะลูนีอย่างเป็นทางการ

ทางการลาวจัดการเฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ประเพณีในทั่วประเทศระหว่างวันที่ 14-16 เม.ย.นี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมทำบุญตามวัดต่างๆ การรดน้ำขอพรขุมมงคลจากผู้ใหญ่ การแสดงประเพณี การละเล่นพื้นเมือง การจัดแสดงมหรสพ รวมทั้งการจัดแสดงสินค้า และขาดไม่ได้คือ การประกวดนางสังขาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ในแขวงจำปาสัก และ แขวงสะหวันนะเขตทางภาคใต้

ภาพ: <http://www.luangprabangtoday.com/>



ไม่มีคำอธิบายว่าเพราะเหตุใด ว่าที่นางสังขารเมืองหลวงพระบาง 2552 กับเพื่อนๆ จึงอยู่ในชุดนี้และในอิริยาบถเช่นนี้



นางสังขารกับบุญขึ้นปีใหม่ลาว เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก ทั้งนี้เป็นไปตามตำนาน “บุตรีทั้งเจ็ด” ของพญาอะบิณะพม (กบิลพรม) ผู้เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ เป็นผู้ที่ทำให้เกิดประเพณีการร่อนนำขอพร ก่อนจะกลายมาเป็นการสาดน้ำเล่นน้ำในปัจจุบัน

เรื่องราวเกี่ยวกับท้าวอะบิณะพมนี้ สามารถหาอ่านได้ทั่วไป

ทุกๆ ปีจะมีการคัดเลือกนางสังขาร 1 คน กับริอง 2 คน และผู้ช่วยอีก 4 รวมเป็นทั้งหมด 7 คน ครบตามจำนวน ในครอบครัวพญาอะบิณะพมนั่นเอง หญิงสาวที่เขาไปทำหน้าที่เหล่านี้จะต้องเป็นลูกหลานของชาวหลวงพระบาง

การประกวดนางสังขารของเมืองหลวงเก่า จะไม่เน้นที่รูปร่างหน้าตาหรือต้องหุ่นงาม แต่เป็นหญิงสาวที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน..

แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมและเล่นสาดน้ำที่เมืองหลวงพระบางนับหมื่นๆ คน และปีนี้เจ้าหน้าที่ทางการเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวไปรวมงานไม่น้อยไปกว่าทุกปีแม้ว่าจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลกก็ตาม



"อะลูณี" บนเวทีประกวด ก่อนเข้าทำหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น



"ปะวีนะพอน นุปผา" นางสังขารปี 2551 ได้ทำหน้าที่ของเธอจนครบถ้วนแล้ว



นายคำมุย พมมาวุง หัวหน้าแผนกการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบาง กล่าวกับสื่อของทางการลาวก่อนหน้านี้ว่า ปีนี้มีกิจกรรมทุกอย่างเช่น ปีที่แล้ว แต่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม มีการแสดงทางวัฒนธรรมมากมายหลายรายการ รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินและวงดนตรีชั้นนำของประเทศทุกวัน ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าโดยตรง

ต่างกับเวียงจันทน์ หลวงพระบางสามารถใช้ริมฝั่งแม่น้ำโขงได้ทั้งสองฝั่งสำหรับเทศกาลบุญปีใหม่อันสำคัญนี้ งานก่อเจดีย์ทรายกับอีกหลายกิจกรรมริมน้ำจึงจัดขึ้นทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเขตเมืองจอมเพ็ด

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ ขอขอบคุณครับ